



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ โทร. ๑๘๒๕,๑๘๒๖

ที่ สนภ. ว ๓๗๓/๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณา แผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมีมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ ๑. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งบางคณะที่มีหลักสูตรใกล้เคียงกัน ควรบูรณาการหลักสูตรร่วมกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้บุคลากรได้อย่างคุ้มค่า หลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อย มหาวิทยาลัยจะต้องมีนโยบายให้หลักสูตรว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

๒. มีหลายประเด็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านวิชาการ เช่น เรื่องจำนวนปีของการสำเร็จการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้ออกประกาศไม่กำหนดปีที่จะสำเร็จการศึกษาซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่องหลักสูตรที่ไม่มีนักศึกษาจะมีผลกระทบต่อความต้องการของตลาดแรงงานรวมถึงการศึกษาต่อ โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีจำนวนผู้เรียนน้อยมากและในขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการสนับสนุนนักศึกษาให้เรียนฟรีและมีเงินเดือนให้ทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

๓. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับการไม่กำหนดปีที่จะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาอาจสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา ๒ ปี ซึ่งต่อไปนักศึกษาอาจจะต้องเรียนก่อนเวลาและสามารถสะสมหน่วยกิต ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังในเรื่องบทเรียนออนไลน์ พัฒนาหลักสูตรในการเรียนออนไลน์ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต

๔. การรับนักศึกษาขณะนี้สามารถรับได้จากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งหากสอบเทียบ GED (General Education Development) ของสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าเรียนในชั้นปี ๑ ของมหาวิทยาลัยได้เลย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยนานาชาติ หรือรับจากกลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มประชาชนทั่วไปที่สามารถลงทะเบียนเรียนแล้วเก็บหน่วยกิตได้เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาในภายหลังได้ ซึ่งหลักสูตรที่สามารถแนะนำให้กลุ่มดังกล่าวมาเรียนได้ ได้แก่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์หรือหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความจำเป็นในอนาคต ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีคณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการพลิกโฉมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

๕. การรับนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถดำเนินการได้ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔(๔) ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิต ได้ตลอดชีวิตโดยมีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา โดยจัดการเรียน ตามอธยาศัยและสะสมหน่วยกิตได้ จากนั้นสามารถนำมาเทียบโอนตามประกาศดังกล่าวได้

/๖. มหาวิทยาลัย...

๖. มหาวิทยาลัยควรสื่อสารไปยังคณะเพื่อบูรณาการและรวบรวมหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกัน ให้คณาจารย์ได้เข้าใจและตระหนักถึงการบริหารการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่มีจำนวนนักศึกษาลดลง

๗. หน้าที่ ๑๗ ของแผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้จัดทำสถิติตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเห็นว่าจำนวนการรับนักศึกษาในแต่ละปีมีบางหลักสูตรรับนักศึกษามากกว่าแผนการรับนักศึกษาและบางหลักสูตรรับนักศึกษาน้อยกว่าแผนรับนักศึกษาที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยจึงควรมีกลยุทธ์และสร้างความมั่นใจในการรับนักศึกษาใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

๘. มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมสัมมนาในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อมองภาพในอนาคตว่ามหาวิทยาลัยจะดำเนินการอย่างไรกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมอบหมายให้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย)

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

สำเนาแจ้งเรียน

๑. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา